

Phát Hiện, Tránh & Báo Cáo Lừa Đảo

Sổ Tay Gian Lận dành cho Người Tị Nạn và Nhập Cư Gần Đây

Vietnamese

Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) là cơ quan chính phủ bảo vệ mọi người khỏi gian lận và lừa đảo.

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo. Nếu quý vị gặp những dấu hiệu này, dừng lại ngay lập tức. Báo cáo vụ việc. Báo cáo với FTC tại địa chỉ [ReportFraud.ftc.gov](https://www.reportfraud.ftc.gov) hoặc gọi đến số điện thoại 1-877-382-4357.

Không thông thạo Tiếng Anh? Nhờ ai đó mà quý vị biết và tin tưởng để giúp báo cáo.

Dấu Hiệu Cảnh Báo về Lừa Đảo

Có người hứa sẽ cho quý vị một công việc - nếu quý vị trả tiền cho họ?

Đừng bao giờ trả tiền cho bất kỳ ai hứa hẹn cho quý vị một công việc, một chứng chỉ sẽ giúp quý vị có việc làm, hoặc quyền truy cập bí mật vào công việc. Đó là hành vi lừa đảo.

Ai đó nói rằng họ đến từ một cơ quan chính phủ và đe dọa hoặc đòi tiền của quý vị?

Chính phủ không gọi để đe dọa hay đòi tiền của quý vị.

Có ai đó nói rằng họ có thể giúp quý vị đoạt giải Xổ Số Thị Thực Đa Dạng để lấy Thẻ Xanh?

Xổ Số Thị Thực Đa Dạng được miễn phí khi đăng ký và người đoạt giải được chọn ngẫu nhiên. Không một ai có thể tạo cơ hội giành giải thưởng cho quý vị.

Có một công chứng viên đề nghị giúp đỡ quý vị về tình trạng nhập cư của quý vị?

Nếu quý vị cần tư vấn pháp lý về tình trạng nhập cư của mình, hãy đến gặp luật sư hoặc người đại diện được công nhận. Đừng bao giờ gặp một công chứng viên.

Quý vị có nhận được một cuộc gọi, email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên mạng xã hội nói rằng quý vị đã được trúng giải thưởng gì đó không? Trừ khi đóng một khoản phí?

Đừng trả tiền để nhận giải thưởng. Đó là hành vi lừa đảo. Quý vị sẽ bị mất tiền của mình.

Ai đó đã yêu cầu quý vị thanh toán bằng thẻ quà tặng, chuyển tiền thông qua một công ty như Western Union hoặc MoneyGram hay tiền điện tử?

Chỉ những kẻ lừa đảo mới nói quý vị trả tiền theo cách đó. Đừng làm như vậy.

Quý vị có nhận được séc từ người yêu cầu quý vị trả lại cho họ một phần tiền không?

Đừng cho ai đó tiền để đổi lại séc. Những tấm séc giả có thể trông giống như thật và đánh lừa ngân hàng. Quý vị sẽ phải trả lại tiền.

Quý vị có nhận được một cuộc gọi, email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên mạng xã hội yêu cầu cung cấp thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc số An Sinh Xã Hội của mình không?

Đừng bao giờ cung cấp thông tin đó cho bất kỳ ai hỏi qua điện thoại, email, tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội.

Bảo Vệ Bản Thân và Bảo Vệ Thông Tin của Mình

- Đừng mang theo giấy tờ quan trọng hoặc chứng minh thư bên mình.
- Đừng nhấp vào các liên kết trong email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn trên mạng xã hội trừ khi quý vị chắc chắn rằng mình biết chúng là gì.
- Đừng tin ID người gọi. Những kẻ lừa đảo có thể hiển thị bất kỳ tên hoặc số nào trên ID người gọi của quý vị.
- Đừng gửi tiền cho bất kỳ ai gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin và nói rằng họ đang làm việc cho chính phủ.
- Con dấu của chính phủ không có nghĩa là một trang web là chính thức. Nhìn vào .gov trong địa chỉ truy cập.
- Đừng bao giờ trả tiền cho các hình thức nhập cư từ chính phủ Hoa Kỳ. Điều này hoàn toàn miễn phí.
- Nếu quý vị nghĩ rằng ai đó đã đánh cắp danh tính của mình, vui lòng truy cập [IdentityTheft.gov](https://www.identitytheft.gov) để được hỗ trợ.

Báo cáo hành vi lừa đảo với

Ủy Ban Thương Mại Liên Bang

ReportFraud.ftc.gov

hoặc số điện thoại

1-877-382-4357

Tại sao phải báo cáo hành vi lừa đảo?

Báo cáo của quý vị giúp bảo vệ những người mà quý vị quan tâm. Báo cáo giúp FTC ngăn chặn những kẻ lừa đảo và ngăn những người khác bị lừa.

Tìm hiểu thêm để tránh bị lừa đảo tại:
consumer.gov



Ủy Ban Thương Mại Liên Bang
consumer.gov
Tháng 08 năm 2022